
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปีพ.ศ. ๒563 

วันศุกร์ที่ 27 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๙.๓๐น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  ชั้น ๓ 
--------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายณรงค ์   เขื่อนค า    ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

๒. นายบุญช่วย  สิทธิผล    รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว 

๓. นายพีระพงษ์ เจริญพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

4. นางจันทร์ทา  สังขศ์ริิ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

5. นางเพ็ญจันทร์ ชื่นใจ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว 

6. นายเอนก  งุนค า    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว      

7. นายนิกร  มหายศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

8. นายประวุฒิ  ศกึษา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

9. นายจีรพงษ์  สุธัมมา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

10. นายยุทธจักร โอบอ้อม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  

11. นายแสวง  จันทวงค์   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอาดิษฐ์  อินทจักร์  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล  

                                                             ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี 

2. นายเกรียงไกร ปิมแปง   ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3. นางพิมประภา อินทร์ศรีทอง  หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้ 

4. นายประเทียน ผันรักษ์   หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

5. นายเมธี  ทักษิณ   หัวหนา้ฝา่ยการโยธา 

6. สิบเอกจรีเวศน์ หล้าปาวงศ์  เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

7. นางสาวสุกัญญา มูลถี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

8. นางสาวเสาวลักษณ์  พุฒพวง  นิตกิรปฏิบัติการ 

9. นางสาวพิชญา ชะวาเขตต์  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 
/ เริ่มประชุม..... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.   

เลขานุการสภาแจ้งในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๐ คน  

ไม่มา ๑ คน คอืนายเชิด พงษ์ค า ถือว่าครบองค์ประชุม 

                    นายณรงค์  เขื่อนค า  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  เปิดการประชุมและด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายณรงค์  เขื่อนค า - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว เนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล  

ประธานสภาเทศบาล       เวียงพร้าว ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจ าปีพ.ศ.2563 เพื่อใช้เป็น 

                                 แนวทางการใช้พัฒนาในปีงบประมาณพ.ศ.2561-2565 โดยมีการประกาศให้ 

                                 ประชาชนรับทราบตามระเบียบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  

                                 จงึขอแจง้ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวทุกท่านทราบ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3    

                          คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันท่ี 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖3 

ประธานสภาเทศบาล -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        

สมาชิกสภาฯ เขต 2        -  เรียน ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

(นายเอนก  งุนค า)            และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

                                   เวียงพร้าว  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

                                   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 แล้ว  

                                    ไม่มกีารแก้ไขแตอ่ย่างใด เห็นควรคงร่างเดิมไว้ทุกประการ   

ประธานสภาเทศบาล -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรอืไม่ เชิญครับ 

(นายณรงค์  เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  -  ไม่มีผู้เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 

ประธานสภาเทศบาล -  เมื่อไม่มีผู้เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)      การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 ด้วยครับ 

ที่ประชุม            - มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

                                  ประจ าปีพ.ศ.๒๕63 ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 

                                     รับรอง   9  เสียง       ไมร่ับรอง   –  เสียง    งดออกเสียง    ๑  เสยีง  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 จ านวน 3 รายการ 
ประธานสภาเทศบาล -  เชิญผู้เสนอญัตติชี้แจงครับ 
(นายณรงค์  เขื่อนค า)   
 
 

/ นายกเทศมนตรี... 



-3- 
นายกเทศมนตรีฯ  -  ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอาดิษฐ์   
(นายอาดิษฐ์  อินทจักร์)             อินทจักร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี                       
                                  ต าบลเวียงพร้าว ตามญัตติขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ 
                                  พ.ศ.2564 จ านวน 3 รายการ อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
                                  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ 

                                 รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  

                                 เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่ง 

                                 จากการส ารวจพบว่ามีครุภัณฑบ์างรายการช ารุดเสียหายและมีความจ าเป็นต้องใช ้ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV  

              ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920×1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน  

              1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,500 บาท รวม 13,500 บาท  โดยติดตั้ง 

              แทนเครื่องเดิมที่ช ารุด ณ หอ้งกิจการสภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว ครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  - ไม่มีผูเ้สนออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)       โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี  

                                 (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920×1,080 พิกเซล ขนาด 

                                 40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,500 บาท รวม 13,500 บาท ด้วยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ออกเสยีง 1 เสียง 

นายกเทศมนตรีฯ  2. ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)                ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท รวม  

                                             47,000 บาท  โดยติดตั้งแทนเครื่องเก่าที่ช ารุด ณ ห้องส านักปลัดเทศบาล 

                                             ต าบลเวียงพรา้ว ครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  - ไม่มีผูเ้สนออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  

                                   แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  

                                 47,000 บาท รวม 47,000 บาท  ด้วยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ออกเสยีง 1 เสียง 

 

 / นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรีฯ            3. ครุภัณฑส์ านักงาน เต้นท์ขนาด 4X8 เมตร จ านวน 5 หลัง ราคาหลังละ 20,000 

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)                บาท รวม  100,000 บาท  เนื่องจากมีจ านวนไม่เพียงพอและเต้นท์ที่มีอยู่ 

                                             เดิมมีสภาพเก่าและช ารุด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน จึงขอเสนอ 

                                             ที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัตติ่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  - ไม่มีผูเ้สนออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        โอนงบประมาณไปตั้งจา่ยรายการใหม่ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต้นท์ขนาด 4X8 เมตร จ านวน  

                                 5 หลัง ราคาหลังละ 20,000 บาท รวม  100,000 บาท ด้วยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ออกเสยีง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ  - ครับ ขอสรุปมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้โอนงบประมาณจากแผนงานบริหารทั่วไป  

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณทั้ง 3 

                                 รายการ รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 160,500 บาท  (หน่ึงแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ 

ประธานสภาเทศบาล -  เชญิผูเ้สนอญัตติ ครับ 

(นายณรงค์  เขื่อนค า) 

นายกเทศมนตรีฯ  -  ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอาดิษฐ์   
(นายอาดิษฐ์  อินทจักร์)            อินทจักร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
                                  ต าบลเวียงพร้าว ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                                  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 

                                  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง 

                                  ส่วนท้องถิ่นอาจใชจ้า่ยเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  

                                          ๑) ให้กระท าได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 

                                              ส่วนท้องถิ่น ซึง่เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 

                                              เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัด 

                                              ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 

                                              ปกครองสว่นท้องถิ่น หรอื ตามที่กฎหมายก าหนด 

                                          ๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                              แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 

 

 

 

 / 3) เมื่อได้อนุมัต.ิ.. 
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                                          ๓)  เมื่ อ ได้อนุมัติ ให้ ใ ช้จ่ ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

                                              ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่ เกินหนึ่งปีถัดไป  

                                              หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น 

                                              เป็นอันพ้นไป 

                                                     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ 

                                              ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้ 

                                              จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึ งฐานะการคลังและเสถียรภาพในร ะยะยาว  

                                                     กระผมจึงขอรายงานสถานะทางการคลัง เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 

                                              พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว เพื่อใช้ในการพิจารณา ดังนี้ 

    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  42,545,825.03 บาท 

   ประกอบด้วย   หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน            1,000.00 บาท 

     เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.      9,198,196.19 บาท 

     ลูกหนี้ค่าภาษ ี             46,420.06 บาท 

     ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ช าระหนี้แล้ว   14,229,827.65 บาท 

     ซึ่งเงินสะสมที่สามารถน ามาค านวณในการใช้จ่ายอยู่ที่ 19,070,381.13 บาท   
                                ซึ่งเทศบาลต้องหักเป็นค่า 

1. กันเงินส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร     6,002,951.00 บาท 

2. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยร้อยละ 10     5,460,000.00 บาท 

3. กบท.(3%)                     888,000.00 บาท 

4. เงินสะสมคงค้างที่ยังไม่ได้จ่าย          797,000.00 บาท 

คงเหลือเป็นเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้จ านวน 5,922,430.13 บาท 

ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงพร้าวขอเสนอโครงการเพื่อให้สภาพิจารณาทั้งหมด 5 

โครงการดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 193.00 

เมตร บริเวณซอย 1 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าว จังหวัด

เชยีงใหม่ วงเงนิงบประมาณ 447,700 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย

บาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2565) หน้า  

135 ข้อ 160 เนื่องจากได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านแจ้งเกี่ยวกับสภาพพื้นที่

ดังกล่าวในช่วงหน้าฝนมีปัญหาน้ าท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงที  

 

 
/ ท าให้ประชาชน... 
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ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอทางสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา

ดว้ยครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  - ไม่มีผูเ้สนออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  

                                 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม  

                                 193.00 เมตร บริเวณซอย 1 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่ งหลวง อ าเภอพร้าว จังหวัด 

                                 เชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ 447,700บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

                                      ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ข้อ 160 ดว้ยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ออกเสยีง 1 เสียง 

นายกเทศมนตรีฯ             2. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ 

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)                    ไม่น้อยกว่า 1,770.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนสายบ้าน 

                                            แจ่งกู่เรือง-บ้านช่างค า บ้านช่างค า หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภพร้าว จังหวัด 

                                                   เชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ 691,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

                                            ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139  

                                            ข้อ 170 เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าสภาพถนนดังกล่าวช ารุด  

                                            เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากมีการสัญจรไปมาเป็นประจ า เกรงเกิดอันตรายต่อ 

                                            ผูใ้ช้รถใช้ถนน จงึของสภาเทศบาลฯ พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  - ไม่มีผูเ้สนออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ 

                                      คอนกรีต พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,770.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนสายบ้าน 

                                 แจ่งกู่เรือง-บ้านช่างค า บ้านช่างค า หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

                                    วงเงินงบประมาณ 691,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา 

                                 เทศบาลต าบลเวียงพรา้ว (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 139 ข้อ 170 ด้วยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ออกเสยีง 1 เสียง 

 

 

 
/ นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรีฯ             3. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ 

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)               ไม่น้อยกว่า 3,677.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนสายบ้าน 

                                             ช่างค า – บ้านขามสุ่ม บ้านช่างค า หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัด 

                                                   เชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ 1,431,800 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่น 

                                             หนึ่ งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  

                                             (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 168 เช่นเดียวกันกับโครงการที่ 2  

                                             ที่สภาพถนนผ่านการใชง้านมาเป็นเวลานาน ท าให้พื้นผิวขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  

                                             จงึขอสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  - ไม่มีผูเ้สนออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม กระผมขอมตเิห็นชอบจากที่ประชุม 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        อนุมัตจิ่ายขาดเงนิสะสม โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผวิทางแอสฟัลท์ 

                                 คอนกรีต พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 3,677.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนสาย 

                                 บ้านช่างค า – บ้านขามสุ่ม บ้านช่างค า หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

                                     วงเงนิงบประมาณ 1,431,800บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถว้น)  

                                 ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 168 

                                 ดว้ยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ออกเสยีง 1 เสียง 

นายกเทศมนตรีฯ             4. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ 

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)                     ไม่น้อยกว่า 2,161.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณสายบ้านป่าเสี้ยว- 

                                             บ้านขามสุ่ม บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่  

                                                      วงเงินงบประมาณ 851,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแผน 

                                             พัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ข้อ 169 

        ขอสภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว ได้พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  - ไม่มีผูเ้สนออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติม กระผมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)       อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ 

                                      คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,161.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณสายบ้าน 

                                 ป่าเสี้ยว-บ้านขามสุ่ม บ้านขามสุ่ม หมูท่ี่ 2 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

 

 
/ วงเงินงบประมาณ... 
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                                    วงเงินงบประมาณ 851,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา 

                                 เทศบาลต าบลเวียงพรา้ว (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 139 ข้อ 169 ดว้ยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่ออกเสยีง 1 เสียง 

นายกเทศมนตรีฯ             5. โครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ 

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)                 ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  

                                                 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท 

                                                 (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สืบเนื่องจากสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวได้มีมติอนุมัติ 

                                                    ในการจัดซื้อเมื่อปีงบประมาณพ.ศ.2563 ที่ผ่าน แต่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล  

                                                    รวมทั้งการได้รับโอนเงินจัดสรรเป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้มีงบประมาณในการ 

                                                    ด าเนินงานไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดซื้อในปีงบประมาณดังกล่าวได้ จึงขอเสนอ 

                                             โครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวพิจารณาอีกครั้ง  

                                             เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อบริการประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่   

                                             ซึ่งมีการขอความอนุเคราะห์ตลอดทั้งปี ซึ่งรถที่ทางเทศบาลมีอยู่เดิมนั้นม ี

                                             สภาพเก่า เสียค่าบ ารุงรักษาค่อนข้างสูง ประกอบกับประสิทธิภาพในการ 

                                             ใช้งานต่ า ท าให้เป็นอุปสรรคในการออกให้บริการประชาชน จึงขอทางสภา 

                                             เทศบาลต าบลเวียงพรา้วได้พิจารณาญัตติดังกล่าว ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

สมาชิกสภาฯเขต 1 -  เรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 

(นางเพ็ญจันทร์ ชื่นใจ)    ต าบลเวียงพร้าวในวันนี้ทุกท่าน ดิฉันนางเพ็ญจันทร์ ชื่นใน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

                                  เวียงพร้าว เขต 1 มีความเป็นห่วงในการใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าวเนื่องจาก 

                                  ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก หวั่นจะกระทบในการใช้จ่ายในส่วนอื่น ขอทางผู้บริหาร 

                                  ได้ยืนยันการบริหารงานงบประมาณในการใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าวอีกครั้ง  

                                  ว่าไม่มีผลกระทบกับการด าเนินงานในส่วนอื่นๆ ค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ  - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ที่ได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องการ

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)       เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่างบประมาณที่ทางเทศบาลมีอยู่  

                                      ณ ปัจจุบันนั้นเพียงพอในการเบิกจ่าย สามารถบริหารงานในส่วนอื่นๆได้อย่างมี 

                                      ประสิทธิภาพ มคีวามเสถียรภาพมั่นคงแน่นอนครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

 

 

 

 / สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาฯเขต 1 - เรียนนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว, ท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 

(นายจีรพงษ์ สุธัมมา)       สภาฯ ทุกท่าน กระผมนายจีรพงษ์ สุธัมมา สมาชิกสภาฯเขต 1 ไม่เห็นด้วยในการจัดซื้อ 

                                 ครุภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากรถที่ทางเทศบาลต าบล 

                                 เวียงพร้าวมีอยู่เดิมน่าจะเพียงพอในการใช้งาน เห็นควรน างบประมาณดังกล่าวไป  

                                 ด าเนนิการโครงการอื่นๆที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนก่อนครับ   

นายกเทศมนตรีฯ  - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ที่ได้อภิปรายดังกล่าวกระผมขอชี้แจง

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)       เกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุกดังกล่าว เนื่องจากทางเทศบาลต าบลเวียงพร้าวเป็นหน่วยงาน 

                                    ที่ได้รับการติดต่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆอยู่บ่อยครั้ง เรียกได้ว่าตลอดทั้งปี 

                                    มีการใช้งานทั้งรถน้ า/รถกระเช้าและรถดับเพลิงอยู่เป็นประจ า ซึ่งจะเห็นได้สภาพรถที่มี 

                                    อยู่นั้นผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน ต้องเข้ารับการซ่อมบ ารุงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้ง 

                                    ในการออกไปให้บริการประชาชนก็ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากปัญหา 

                                    ด้านเครื่องยนต์และกลไกต่างๆ รวมถึงเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานผู้ออกไป 

                                     ให้บริการ  หากได้ครุภัณฑ์รถบรรทุกคันใหม่มา ย่อมจะเป็นผลดีต่อการท างานให้มี 

                                     ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดภาระเรื่องค่าซ่อมบ ารุง ซึ่งในอนาคตจะได้พิจารณาในการ 

                                     ด าเนินการจ าหน่ายหรอืมอบไปยังหน่วยงานอื่นๆ ตามระเบียบต่อไป  ครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ มสีมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  - ไม่มีผูเ้สนออภิปรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  - ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขออภปิรายเพิ่มเติม กระผมขอมตเิห็นชอบจากที่ประชุม 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        อนุมัตจิ่ายซือ้รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไมน่้อยกว่า 6,000  

                                    ซีซี หรอืก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบบรรทุกน้ า  

                                          จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดว้ยครับ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 7 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ  - ครับ ขอสรุปมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ใหจ้ัดซือ้รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

(นายณรงต์ เขื่อนค า)          ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  

                                    170 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000  

                                          บาท  (สองล้านหา้แสนบาทถ้วน) ครับ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

 

 

 / สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาฯ เขต 1  - เรียนนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบล 

(นายจีรพงษ์ สุธัมมา)        เวียงพร้าวทุกท่าน กระผมนายจีรพงษ์ สุธัมมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีข้อเสนอ 

                                  หารอืต่อที่ประชุมอยู่ 4 เรื่องครับ ส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยในช่วงหน้าฝน 

                                  ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านแม่กอยเป็นประจ าทุกๆปี จึงขอหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข 

                                  ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ต่อไป 

1. ของบขุดลอกของปีงบประมาณพ.ศ.2564 รางระบายน้ าบริเวณเขตติดต่อของเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายและเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว บริเวณบ้านนาง

เยาวลักษณ์ ฉัตรทองขึ้นไป เนื่องจากรางระบายน้ าจุดดังกล่าวมีเศษสิ่งปฏิกูลและ

ดินทรายมากองรวมกันท าใหม้ีสภาพตืน้เขิน เวลาน้ ามาไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 

ท าให้เกิดปัญหาน้ าเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียง ได้รับความเสียหายและ

เดือดร้อนเป็นอย่างมาก จงึขอทางเทศบาลด าเนินการให้ทางช่างออกไปตรวจสอบ

เพื่อด าเนนิการแก้ไขต่อไป 

2. ของบขุดลอกรางระบายบ้านสายบ้านโจ้ บริเวณสะพานกลางหมู่บ้าน ซึ่งมีสภาพ 

ตื้นเขินเนื่องจากมีดิน/ทรายกองทับถมเป็นเวลานาน ท าใหเ้กิดปัญหาน้ าระบายไม่ทัน

ในช่วงหนา้ฝน  

3. ของบขุดลอกรางระบายน้ าตรงบ้านแมก่อยร้านขายของมินิมาร์ช ซึ่งบริเวณดังกล่าว

เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี 

4. สืบเนื่องจากได้รับขอร้องเรียนจากชาวบ้าน เกี่ยวกับบอ่ทิง้ขยะของเทศบาลต าบล

เวียงพร้าว ว่ามีควันไฟจากการเผา ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ส่งกลิ่นและควัน

ปกคลุม หวั่นเป็นอันตรายต่อผูท้ี่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ขอทางเทศบาลได้เข้าไป

ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขต่อไปด้วยครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ที่ได้เป็นตัวแทนแจ้งปัญหาความ 

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)       เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มายังเทศบาลต าบลเวียงพร้าว กระผมน้อมรับเรื่องดังกล่าว 

                                     ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป เบื้องต้นจะมอบหมายให้กองช่างออกไปตรวจดูสถานที่เพื่อ 

                                     น ามาประกอบการพิจารณาต่อไป ในส่วนขอปัญหาควันไฟบริเวณเตาเผาขยะเก่าของ 

                                     เทศบาลต าบลเวียงพร้าวนั้น กระผมพอทราบปัญหาดังกล่าวมาแล้วบ้าง ซึ่งปัญหาดังกล่าว 

                                     เป็นปัญหาที่ทางอ าเภอและหน่วยการต่างๆ ได้ให้ความส าคัญโดยมีการเรียกประชุมหารือ 

                                     หัวหน้าส่วนราชการเป็นประจ า เพื่อเน้นย้ าในการช่วยกันรณรงค์ ลดปัญหาการเผาในพื้นที่ 

                                     โล่งแจ้ง ซึ่งเบื้องต้นกระผมได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยออกไปตรวจสอบ และ 

                                     ดับควันไฟดังกล่าวแล้ว ขอฝากไปยังสมาชิกสภาได้แจ้งประชาชนในพื้นที่ว่าหากมีการพบ 

                                     เห็นหรือเจอกลุ่มควันอีก ขอความร่วมมือทุกท่านได้แจ้งมายังเทศบาลเพื่อออกไปตรวจสอบ 

                                  อีกครั้งด้วยครับ 

  ที่ประชุม  - รับทราบ 

 / ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

สมาชิกสภาฯ เขต 1  - เรียนนายกเทศมนตรี, ท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบล 

(นางเพ็ญจันทร์ ชื่นใจ)      เวียงพร้าวทุกท่าน ดิฉัน นางเพ็ญจันทร์ ชื่นใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีข้อหารือ 

                                  เกี่ยวกับการตั้งร้านค้าขายปลาหมึกย่าง ตรงข้ามร้านหมอวินัย ซึ่งได้มีการตกแต่งหน้า 

                                  ร้านด้วยกองฟางอัดแท่ง เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวันรุ่น มีการสูบบุหรี่และดื่ม 

                                  สุราอยู่บ่อยครั้ง  ดิฉันจึงหวั่นเกิดเหตุอัคคีภัย และเป็นห่วงแทนชาวบ้านที่อยู่บริเวณ 

                                  ใกล้เคียง ขอทางเทศบาลได้ออกไปตรวจสอบเพื่อรว่มกันแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ  - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ที่ได้เป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิต

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร์)       และทรัพย์สินของชาวบ้าน จากกรณีดังกล่าวจะได้มอบหมายกองสาธารณสุขออกไป 

                                 ตรวจสอบและด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เชญิครับ 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 

ที่ประชุม  -  ไม่มีผูข้ออภปิรายเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนออภปิรายเพิ่มเติม กระผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิด 

(นายณรงค์ เขื่อนค า)        การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปีพ.ศ.2563 เพียงเท่านีค้รับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

                                 (ลงช่ือ).......................................................... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

          (นายแสวง  จันทวงค์) 

         เลขานุการสภาเทศบาล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                     ตรวจถูกต้องแล้ว 
(ลงช่ือ).................................................ประธานกรรมการ 

  (นายเอนก  งุนค า) 

(ลงช่ือ)........................................ กรรมการ       (ลงชื่อ)........................................ กรรมการ 

             (นายนิกร  มหายศ)                                     (นายประวุฒิ  ศกึษา) 

(ลงช่ือ)........................................ กรรมการ       (ลงชื่อ) ...................................เลขานุการคณะกรรมการ               

           (นายจีรพงษ์  สุธัมมา)                                 (นางจันทร์ทา  สังขศ์ริิ) 

           (ลงชื่อ)........................-..........................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

         (นายณรงค ์ เขื่อนค า) 

                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว 


